

## ม.หาดใหญ่ กุ่มงบเปิด U Plaza ศูนย์การเรียนรู้ครบวงจร

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของภาคใต้ กุ่มงบ 100 ล้านเปิด U Plaza บริการวิชาการ บ้านพักและศูนย์การเรียนรู้ครบวงจร แก่นักศึกษาและชุมชน

รศ.ดร.วัน เดชพิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวว่านับจากการจัดตั้งสถาบันขึ้นเมื่อปี 2540 ในชื่อ "วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่" ด้วยความทุ่มเทของท่านอาจารย์ประเนตดิษยะศรินทร์ ผู้ก่อตั้งและผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และโรงเรียนในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ประกอบกับทีมผู้บริหารและบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสถาบันเพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรฐานของการศึกษาที่มีคุณภาพ มุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำของประเทศ และภายในระยะเวลา 6 ปี นับจากก่อตั้งสถาบัน วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปลี่ยนประเภทสถาบันเป็น "มหาวิทยาลัยหาดใหญ่" เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2546 และนับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของภาคใต้

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของภาคใต้ กุ่มงบประมาณกว่าร้อยล้านบาท สร้างอาคาร University plaza หรือ U Plaza ศูนย์บริการครบวงจรทั้งวิชาการและความบันเทิง มีดีใหม่แห่งการเรียนรู้ในร่วมมหาวิทยาลัยเปิดให้บริการแก่นักศึกษามูลค่าภายใน และชุมชนในท้องถิ่น

อาจารย์ธรรพรช สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวว่า U Plaza เป็นอาคารรูปแบบ Plaza สมัยใหม่ บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร ออกแบบพื้นที่ไว้อย่างกลมกลืนและ



ธรรพรช สัตยารักษ์



รศ.ดร.วัน เดชพิชัย



วิทวัส ดิษยะศรินทร์ สัตยารักษ์

ลงตัวระหว่างความเป็นแหล่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย กับการเป็นแหล่งเรียนรู้ประสบการณ์ตรง นอกห้องเรียนของนักศึกษา ตอบสนองกลยุทธ์ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด "living and learning Plaza" ตัวอาคารมีทั้งหมด 4 ชั้น แบ่งออกเป็นโซนต่าง ๆ 4 โซน ได้แก่ 1. Plaza Zone พื้นที่ออกแบบไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย ธนาคาร ไปรษณีย์ ศูนย์หนังสือ ศูนย์อาหาร ร้านค้าต่าง ๆ 2. Exhibition Zone พื้นที่สำหรับจัดนิทรรศการหรือจัดกิจกรรมอื่น ๆ 3. Educational services Zone พื้นที่สำหรับให้บริการด้านวิชาการ เช่น ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ศูนย์สอบ Microsoft off ice specialist ศูนย์ภาษา และ ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบบอบ

ประชาธิปไตย 4. Classrooms and studio ประกอบด้วยห้องเรียน และสตูดิโอ ทางนี้เทคโนโลยีทันสมัย

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวอีกว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังมีโครงการสร้างหอพักนักศึกษา เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยไม่มีหอพักที่อยู่ในกำกับแต่มีหอพักที่อยู่ในเครือชายที่มาขึ้นทะเบียนหอพักกับมหาวิทยาลัย ซึ่งยืนยันได้ว่ามีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ผู้ปกครองสามารถที่จะสร้างความมั่นใจได้ ทางมหาวิทยาลัยได้เจาะกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาเฉพาะภาคใต้ตอนล่าง และจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย เพราะเกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้จึงส่งผลให้นักศึกษาที่อยู่ในภาคใต้ตอนบนไม่กล้าที่จะลงมา โดยส่วนใหญ่ นักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนจะขึ้นไปศึกษาที่กรุงเทพฯ

โดยมีระบบการให้บริการที่ทันสมัยรวดเร็ว เช่น ติดต่อสมัครเรียน ลงทะเบียนเรียน ชำระค่าเทอม ติดต่อกองทุนกู้ยืมฯ เป็นต้น บริษัทจำลอง ฮับจำกัด พื้นที่สำหรับให้นักศึกษาเช่าเพื่อทำธุรกิจขนาดย่อม เป็นกวางเตรียมความพร้อมและประสบการณ์ก่อนการทำงานจริง นอกจากนี้ยังมีแหล่งให้ความบันเทิงและความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน ที่เรียกว่า Edutainment Plaza ประกอบด้วย ธนาคาร ไปรษณีย์ คาราโอเกะ ศูนย์บริการความงาม ศูนย์หนังสือ ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเสริมสวย ศูนย์อาหาร และร้านค้าต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งบริการที่ครบวงจรเหล่านี้ไม่ได้เอื้ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรภายในเท่านั้น แต่ U Plaza ยังเปิดกว้างสู่ชุมชน เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเช่าพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจ และหน่วยงานภายนอกสามารถขอใช้พื้นที่ในการจัดสัมมนาทางวิชาการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้

อาจารย์วิทวัส ดิษยะศรินทร์